

สรุป และ ข้อเสนอแนะ

ขอสรุป

สิ่งที่ทราบแล้วว่า ขบวนการยุติธรรม จะต้องประกอบด้วย หน่วยงานต่อไปนี้คือ ตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ โดยที่ทั้ง 4 หน่วยงานจะต้องทำงานประสานหรือ ต่อเนื่องกัน จะขาดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้ เช่นเดียวกับสภาคืออาชญากรรมก็จะ ประกอบด้วยสภาคือจากทั้ง 4 หน่วยงาน จึงจะเป็นสภาคืออาชญากรรมที่สมบูรณ์

สภาคือจากหน่วยงานทั้ง 4 ควรจะเป็นสภาคือที่ทำให้ทราบแนวโน้มของการเกิดคดี ผลการดำเนินคดีทุกขั้นตอน ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกลงโทษ และสามารถ นำสภาคือเหล่านี้ไปวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดคดี ตลอดจนสามารถนำไปวิจัยผลการทำงาน ของพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ ในกรณีที่ศาลยกฟ้องว่าเกิดขึ้นเพราะความบกพร่อง ของพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ หรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้เสียหาย หรือเพราะอิทธิพลของผู้กระทำผิดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ ให้มีการกระทำผิดซ้ำในคดีบางคดี

จากการศึกษาพอสรุปได้ว่า

1. งานระบบการสร้าง การใช้ และลักษณะของข้อมูล

ข้อมูลมีการสร้างที่ต่อเนื่องกันอยู่ แต่ในปัจจุบันมีทั้ง ฝ่ายทาง เก็บและทาง ฝ่ายทางรวบรวม เพื่อรายงานตามสายงานของตน จึงมีลักษณะที่ซ้ำซ้อนกันอยู่บ้าง ข้อมูลนี้ แยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือข้อมูลที่เป็นการวางสภาคือ กับข้อมูลที่เป็นการบันทึกหรือ รายงานเรื่อง ข้อมูลประเภทที่เป็นตารางสภาคือนี้ ใช้สำหรับวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเป็นตัวกำหนดว่าควรจะเพิ่มกำลังคน เครื่องมือ เครื่องใช้เท่าใด นอกจากตำรวจ เท่านั้นที่ใช้ตารางสภาคือเหล่านี้เพื่อช่วยงานบริหาร และปราบปรามด้วย ส่วนข้อมูลที่เป็นบันทึก

รายคดี หรือรายเรื่องนั้นใช้สำหรับดำเนินงานประจำวัน

ข้อมูลประเภทตารางสถิตินั้น ได้พบวาระยะเวลาของการทำรายงานไม่ตรงกันใน 4 หน่วยงาน รายงานของตำรวจและราชทัณฑ์ส่วนใหญ่จะรายงานเป็นรายเดือน และรายปี ส่วนรายงานของอัยการ และศาล มักจะรายงานเป็นราย 6 เดือน และรายปี การที่ หน่วยงานทั้ง 4 ทำรายงานเป็นงวด เวลาไม่ตรงกัน อีกทั้งมีการคงค้างของคดีตามจุดต่างๆ อยู่ จึงทำให้มองดูความต่อเนื่องของจำนวนคดีไม่ชัดเจนนัก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เรา ทอบไม่ได้ว่าคดีที่เกิดขึ้น 100 คดี จะไปสิ้นสุดที่หน่วยไหนกี่คดีและยังคงเหลืออยู่ที่คดี

นอกจากจะกำหนดระยะเวลาของการทำรายงานไม่ตรงกันแล้ว การศึกษาครั้งนี้ ยังพบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวมรายงาน และส่งต่อขึ้นไปตามลำดับสำนักงานนั้น แยกต่างกันอย่าง รายนงานจากสถานีตำรวจที่รวบรวมส่งไปยังกองกำกับการ กองบังคับการ กองบัญชาการ และกองวิจัยและวางแผน กรมตำรวจ นั้น จะไปหยุดอยู่ที่ตามหน่วยเหนือ เหล่านี้เฉลี่ย 1 - 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ก็จะรวบรวมได้ครบถ้วนทั่วประเทศก็จะใช้เวลา เป็นเดือน การที่ต้องใช้เวลารวบรวมมาก ๆ นี้ ทำให้ประโยชน์ของรายงานลดลง ภัยเหตุนี้รายงานบางอย่างจึงต้องทำกันเป็นพิเศษ เช่นรายงานคดีอุกฉกรรจ์จะต้อง รายงานทางวิทยุ เป็นต้น

2. หนทางปรับปรุงระบบข้อมูล

ข้อมูลประเภทตารางสถิตินี้มีประโยชน์ต่อการบริหารงานของแต่ละหน่วยงาน เป็นอย่างมาก แต่การรวบรวมและคำนวณนี้ใช้แรงงานและเวลาเป็นอันมาก และงาน รวบรวมและคำนวณเหล่านี้เข้าซ้อนกันอยู่บ้าง จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีความเห็นทางที่จะลดงานลงได้ โดยสร้างศูนย์กลางข้อมูลขึ้นมา ตำรวจหรือคือสถานีตำรวจนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคดีจึงควร เป็น ผู้เริ่มต้นส่งข้อมูล ท่อจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะส่งรายงานความคืบหน้าของคดีเข้ามา สถานีตำรวจจะเป็นผู้กำหนดหมายเลขประจำเรื่อง และทุกหน่วยงานที่ดำเนินการต่อมาจะทอ ใช้หมายเลขดังกล่าวเป็นตัวชี้ว่าคดีการรายงานเรื่องใด จากข้อมูลดังกล่าวนี้ สามารถจัด เรียงและเฝ้าความถี่เพื่อสร้างตารางสถิติต่าง ๆ ได้ ระบบใหม่นี้นอกจากจะลดงานที่ซ้ำซ้อนลง

แล้วยังสามารถให้ประโยชน์อื่น ๆ อีก ซึ่งไกลกว่าไว้แล้วในเมทที่ 4

ข้อเสนอแนะสำหรับการค้นคว้าต่อไป

1. ในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่ได้ศึกษาถึงความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ การที่เราจะใช้ข้อมูลใดอย่างเต็มที่ ข้อมูลนั้นจะต้องมีความสม่ำเสมอและมีองค์ของความผิดพลาดค่าแต่ได้มีผู้กล่าวว่าการปฏิบัติงานของบางหน่วยงานยังทำได้ไม่สม่ำเสมอ เช่น ตำรวจอาจมีการโจมตีผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติบางชนิดเป็นครั้งคราว ทั้งนี้เพราะตำรวจไม่มีกำลังเพียงพอที่จะจับให้หมดทุกคดี ความไม่สม่ำเสมอของสถิติข้อมูลเหล่านี้มีจริงหรือไม่ และจะทำให้การทำความเข้าใจกับสถานการณ์ยุ่งยากมากขึ้นเพียงใด เป็นเรื่องที่น่าศึกษาต่อไป

2. ระบบข้อมูลที่เสนอในเมทที่ 4 นั้น อาจต้องศึกษาและออกแบบให้ละเอียดยิ่งขึ้น ประโยชน์ที่จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบและดำเนินการบำรุงรักษาระบบ ก็ควรคำนวณออกมาให้ละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อได้ตัวเลขเหล่านี้แล้วก็สามารถจะบอกได้ว่าระบบนี้คุ้มค่าหรือไม่ที่จะจัดทำขึ้น.